

## BIDV Open API - định hình dịch vụ tài chính tương lai

05:21 30/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 29/11, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt hệ thống BIDV Open API (Application Programming Interface), hệ sinh thái mở giúp tích hợp các dịch vụ ngân hàng vào các ứng dụng, phần mềm, nền tảng số của khách hàng, qua đó cung cấp những giải pháp tài chính ưu việt và trải nghiệm dịch vụ liền mạch trên không gian số.**

Tham dự chương trình có ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, bà Phạm Thị Thu Diệp, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam, ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), đại diện lãnh đạo của BIDV, IBM, FPT cùng gần 100 đại diện các doanh nghiệp là trung gian thanh toán, công nghệ tài chính (fintech) và các công ty nền tảng công nghệ hàng đầu Việt Nam.



*Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV phát biểu*

Một trong những xu thế phát triển hệ sinh thái số trên thế giới trong thời gian tới là ngân hàng nhúng - các dịch vụ ngân hàng được tích hợp vào các ứng dụng, phần mềm, nền tảng mới. Theo đó, dịch vụ ngân hàng sẽ không chỉ được thực hiện tại các kênh thuộc sở hữu của ngân hàng mà tại bất kỳ điểm chạm hay bối cảnh nào phát sinh nhu cầu tài chính của người dùng.

Theo ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, nắm bắt được xu thế này, BIDV và Công ty IBM Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống BIDV Open API - hệ sinh thái dẫn đầu xu thế ngân hàng mở của tương lai. Ông chia sẻ “Xác định chuyển đổi số là một hành trình không ngừng nghỉ để sáng tạo nên những giá trị mới, trải nghiệm mới cho khách hàng, ngày hôm nay BIDV ra mắt hệ thống BIDV Open API với mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng và lan tỏa hệ sinh thái số trên các nền tảng mới, đón đầu xu thế thị trường và định hình dịch vụ tài chính trong tương lai”.



*Đại diện NHNN, BIDV và nhà thầu tham gia phiên thảo luận BIDV Open API - định hình dịch vụ tài chính tương lai.*

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, sự ra mắt hệ thống BIDV Open API đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh một hệ sinh thái số mang lại giá trị cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng của BIDV. Trong thời gian tới, NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ngân hàng, fintech và các công ty cung cấp giải pháp số cho người dùng cuối.

Hệ thống BIDV Open API bao gồm 4 Module chính: API Manager (quản trị các API); API Gateway (xử lý tích hợp); API Analytics (xử lý dữ liệu hệ thống phục vụ báo cáo thống kê thời gian thực); và trang BIDV Open API Portal trực tuyến cho các nhà lập trình tìm hiểu và trải nghiệm API. Tại sự kiện, BIDV công bố 15 gói API với các tính năng được sử dụng phổ biến, được được nhiều khách hàng lựa chọn bao gồm truy vấn thông tin ngân hàng, BIDV QR, eKYC khách hàng cá nhân, chuyển tiền, thanh toán hoá đơn, ví điện tử... Đối tác có thể dễ dàng tìm hiểu, sáng tạo và tích hợp sản phẩm ngân hàng trên ứng dụng, nền tảng của mình. Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục bổ sung các sản phẩm API mới như dịch vụ tài trợ thương mại, tín dụng, bảo lãnh... để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.



*Bà Phạm Thị Thu Diệp, Tổng giám đốc IBM Việt Nam phát biểu*

Theo bà Phạm Thị Thu Diệp, Tổng Giám đốc IBM Việt Nam, sự kết hợp của IBM và BIDV để ra mắt hệ thống BIDV Open API sẽ đem đến các tiện ích vượt trội cho khách hàng. Bà chia sẻ: “IBM cảm

ơ BIDV đã tin tưởng và lựa chọn giải pháp của IBM và phối hợp cùng IBM đối tác FPT IS trong việc triển khai dự án này trong thời gian qua. Sự kiện go-live ngày hôm nay là bước phát triển mạnh mẽ các sản phẩm số theo mô hình Open Banking tới các đối tác trong hệ sinh thái số của BIDV”.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Open API trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển và sáng tạo các dịch vụ mới, tại sự kiện đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “BIDV Open API - Định hình dịch vụ tài chính tương lai”. Các doanh nghiệp tham gia chương trình đã có cơ hội trao đổi về tiện ích của BIDV Open API cũng như các cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong giao dịch điện tử và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số.



*Đại diện NHNN, BIDV và Nhà thầu tham gia thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống BIDV Open API.*

Cũng tại sự kiện, BIDV đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa BIDV với Công ty Cổ phần MISA, Công ty TNHH EzCloud toàn cầu, MOMO và Công ty Cổ phần Dịch vụ EPAY nhằm tăng cường hợp tác trong việc tích hợp các dịch vụ tài chính ngân hàng trên các nền tảng của đối tác, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới tối ưu tiện ích cho người dùng cuối và tăng cường giá trị thương hiệu của hai bên.

Hợp tác với các các doanh nghiệp Fintech, Bigtech và các trung gian thanh toán sẽ là một trong những chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường của BIDV trong thời gian tới.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bidv-open-api-dinh-hinh-dich-vu-tai-chinh-tuong-lai>